

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๑๑๗๔



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ๔๕๐๐๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งสถานศึกษาให้ลงทะเบียนการปิดสมุด

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

อ้างถึงหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๔๕๑
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๑๑/ว ๕๘๑
ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้แจ้งให้สถานศึกษา
ในสังกัดดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username และ Password ของหน่วยงานพร้อมปิดสมุดการตั้ง
ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ เพื่อให้บริการเอกสารดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการทบทวนการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินโครงการ
ยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) และการดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการ
ประชาชน (CITIZEN Info) เพื่อให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการปิดสมุดให้ถูกต้องแล้ว ตาม <http://citizen.info.go.th> โดยใช้ Username และ
Password โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขอแจ้งให้ทราบว่าเบื้องต้นได้รับการรายงานข้อมูลจากสำนักพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งรวบรวมรายชื่อของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ที่ลงทะเบียนแล้วแต่
ยังไม่ได้ดำเนินการปิดสมุดหรือปิดสมุดไม่ถูกต้อง จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และปรับปรุงดำเนินการปิดสมุดให้ถูกต้อง โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
www.psdg-obec.go.th และดำเนินการปิดสมุด/ปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนการดำเนินการตามคู่มือที่ปรากฏ
ใน [http:// CitiZen.info.go.th](http://CitiZen.info.go.th) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริย ใจวงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐๔-๒๖๑๑-๕๓๒ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๐

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๑/ว ๕๘๑



ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๑/ว ๒๗๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง ดำเนินการทบทวนการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการดำเนินโครงการยกเลิกสำเนา เอกสารราชการ (No Copy) และการดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (CITIZEN info) เพื่อให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลการปิกหมุดให้ถูกต้องแล้ว ตาม <http://citizen.info.go.th> โดยใช้ Username และ Password ตามที่ได้รับจากสำนักพัฒนาวัสดุสารคดีพิมพ์ (องค์การมหาชน) (ส.พ.ร.) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขอแจ้งให้ทราบว่า เบื้องต้นได้รับการรายงานข้อมูลจากสำนักพัฒนาวัสดุสารคดีพิมพ์ (องค์การมหาชน) (ส.พ.ร.) ซึ่งรวบรวมรายชื่อ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการปิกหมุด หรือปิกหมุดไม่ถูกต้อง จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการแก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้อง และปรับปรุงดำเนินการปิกหมุดให้ถูกต้อง โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร www.psdg-obec.go.th และดำเนินการปิกหมุด/ปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนการดำเนินการ ตามคู่มือที่ปรากฏใน <http://citizen.info.go.th> ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยขอ กำชับให้หน่วยงานใช้ Username และ Password ของหน่วยงานเท่านั้น อนึ่ง สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ รับ Username และ Password ในการลงทะเบียนปิกหมุดหรือแก้ไขกรณีอื่น ๆ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะดำเนินการแจ้งแนวทางปฏิบัติในครั้งต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

